



ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ ๑๒๕๖๐

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๑๖.๑ /๔๑๑๑๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง หารือแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอหารือแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอแจ้งให้ทราบว่า

๑. เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) ไม่ใช่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงไม่ต้องส่งให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ พิจารณา เว้นแต่โครงการจัดหาเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) นั้น ประกอบด้วยระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จะต้องส่งโครงการจัดหา ดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น

๒. การจัดหาเครื่องพิมพ์ PASSBOOK PRINTER หรือเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์เอกสารงานทะเบียนราษฎร ซึ่งกรมการปกครองได้มอบหมายให้บริษัท คอนโทรล ดาต้า จำกัด รับผิดชอบดูแลระบบทะเบียนส่วนกลาง โดยเป็นการผูกขาดโดยบริษัทเดียว นั้น ถือเป็นการจัดหาระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่หน่วยงานมีความจำเป็นโดยลักษณะการใช้งาน หรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุชื่อผลิตภัณฑ์ (ยี่ห้อ) เป็นการเฉพาะตัว จึงสามารถส่งให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ พิจารณา โดยไม่ต้องเปรียบเทียบราคาและคุณลักษณะพื้นฐานจำนวน ๓ ผลิตภัณฑ์/บริษัท

๓. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำหนดคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นั้น คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ มีหน้าที่พิจารณา และตรวจสอบ ดังนี้

(๑) ราคาที่คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ ต้องไม่เกิน (น้อยกว่าหรือเท่ากับ) เกณฑ์ราคากลางตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(๒) คุณลักษณะพื้นฐานที่คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ ต้องไม่ต่ำกว่า (เท่ากับหรือดีกว่า) คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(๓) ให้ยึดถือเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับล่าสุด โดยติดตามจากเว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ([www.mict.go.th](http://www.mict.go.th))

๔. หากหน่วยงานมีความจำเป็น ไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับล่าสุดได้ สามารถอนุมัติให้ใช้เกณฑ์ฯ ตามประกาศฉบับก่อนหน้าได้ ตัวอย่างเช่น กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรา

/ข้อบัญญัติ...

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓) โดยกำหนดราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ซึ่งต่อมากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศเกณฑ์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กรณีดังกล่าว สามารถอนุมานให้ใช้เกณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ในการพิจารณาโครงการจัดหาฯ ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประชา เตร็ดนต์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๗๙ (มท. ๕๑๑๐๑)  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๖๗ (มท. ๕๑๕๕๓)